



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: จับประเด็น	ไทยรัฐ
2. คลังเร่งช่วย1.7ล้านคนตกหล่นรับเยียวยา5พัน	แนวหน้า
3. 15 พ.ค.ลั่น ก.คลังฟื้นธงรับเงินเยียวยาศิลปิน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
4. ชื่อตรงยางพาราไม่ผ่านนายหน้า	เดลินิวส์
5. 'วันป่าชายเลนแห่งชาติ' ครั้งแรกในเมืองไทย กับ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์ แต่ละที่ไม...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. ภาพข่าว: หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว	แนวหน้า
7. ก.เกษตรฯเข้มด้านประมงผิดกม.	แนวหน้า
8. เกษตรกรชี้ไม่มีสารเคมี ใช้ทดแทน'พาราควอต'	กรุงเทพธุรกิจ
9. 'คมนาคม'ลุยแผน'แบริเออร์หุ้มยางพารา' ชงกรม.เคาะMOUซื้อตรงเกษตรกร3แสนตัน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. ยื่นกรณใช้ "พาราควอต"	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์: ข้าวสั้นทันโลก: แจกพันธุ์ข้าว	ไทยรัฐ
12. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จ.ตรังโชว์'เมล็ดอินไรดิ้น'ลูกตกคุณภาพเยี่ยม	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: จับประเด็น

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22758 หน้า : 3(ขวา)

จากการที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ขณะนี้
ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม

โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกร
ทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่
ถูกต้อง เพื่อจะได้เร่งช่วยเหลือเกษตรกร
และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถาน-
การณ์โควิด-19

จับประเด็น

โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยตรง
ผ่านบัญชี 5,000 บาท เป็นระยะเวลา
3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.2563
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน
10 ล้านราย

ประกอบด้วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหัวหน้า

ครัวเรือน และกรมปศุสัตว์และกรมประมง
และอยากฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเร่งมาขึ้นทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กำหนดภายในธ.พ.ค.นี้เพื่อจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุม

เป็นอีกมาตรการเยียวยาประชาชน
จากรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯเร่งเครื่อง
เต็มทีแล้ว เพื่อดำเนินนโยบายช่วยเหลือ
ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง

โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรฐานราก
ประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำคัญ.

คลังเร่งช่วย 1.7 ล้านคน ตกหล่นรับเยียวยา 5 พัน

“คลัง” เร่งช่วยเหลือตกหล่นลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” 1.7 ล้านคนฐานข้อมูลไม่ถูกต้องกับทางมหาดไทย ให้ได้รับเยียวยา 5 พัน ยันหากผ่านเกณฑ์ ได้รับเบ็ด 1 หมื่น

▶▶▶ ต่อ : เยียวยา - หน้า 11

เยียวยา

หรือรับ 3 งวด 1.5 หมื่นบาท วอนยื่นเรื่องเรียนครั้งเดียวพอ พบร้องซ้ำ 4-5 ครั้ง ทำให้ล่าช้า ย้ำชัดปิดโต๊ะรับเรื่องเรียน 15 พ.ค. ปิดทบทวนสิทธิ์ 17 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับเรื่องร้องเรียนที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงการคลังขอใช้สถานที่ รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากประชาชน ที่ลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากรัฐบาล โดยได้ตั้งโต๊ะรับเรื่อง

เรียน 30 โต๊ะ จัดเจ้าหน้าที่ฝั่งโต๊ะละ 2 คน เพื่อรองรับประชาชนครั้งละ 60 คน ซึ่งช่วงเช้ามีประชาชนมาร้องเรียนกว่า 1,000 คน ปรากฏว่าปัญหาที่พบ คือลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะมีปัญหาจากบัตรประชาชน บางคนเคยเดินทางมายื่นเรื่องก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจึงเดินทางมายื่นเรื่องซ้ำอีกรอบ

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรมว.คลัง กล่าวหลังลงพื้นที่พบผู้ร้องเรียนปัญหาการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง มอบหมายให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ช่วงเช้าวันนี้ ได้รับคำร้องไปแล้ว 1,300 คน ซึ่งน้อยกว่าทุกวัน เข้าใจว่าเงินเยียวยาไปถึงมือประชาชนเกือบ

ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้คลังได้ออนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 11.8 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสาเหตุให้คนเดินทางมาร้องเรียนลดน้อยลง โดยกระทรวงการคลัง จะเร่งโอนให้ผู้ที่ตรวจสิทธิ์ผ่านแล้ว 14 ล้านคน ภายในสัปดาห์นี้ ในส่วนที่เหลือ คาดว่าจะทยอยจ่ายวันละ 1 ล้านคน

ส่วนการทบทวนสิทธิ์กระบวนการต่างๆ จบ ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทบทวนสิทธิ์กำลังตรวจสอบเรื่อง จะทราบว่ามีใครที่ได้สิทธิ์รับ 5 พัน หรือไม่ได้สิทธิ์ โดยคลังประเมินว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 16 ล้านคน

“คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากบัญชีธนาคารแจ้งไว้มีปัญหา ขอแนะนำให้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ถ้าผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ทยอยจ่ายเงินให้และโอนเงินในเดือนนี้ เป็นครั้งแรก รับ 1 หมื่นบาท ชดเชยในเดือนเมษายนให้ และถ้าโอนเงินครั้งแรกในเดือนมิถุนายน โอนให้ 1.5 หมื่นบาท เป็นของเดือนเมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน” นายธนกร กล่าว

ส่วนการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังที่กรมประชาสัมพันธ์ จะปิดในวันที่ 15 พ.ค.นี้ เท่าที่รับเรื่องจากประชาชน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือลงทะเบียนไม่สำเร็จ เพราะฐานข้อมูลไม่ตรงกับทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ มีจำนวนกว่า 1.7 ล้านคน ทางรมว.คลังมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหาแนวทางแก้ไขในการช่วยเหลือ โดยเป็นการแก้ปัญหากระบวนการภายใน ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ ซึ่งการช่วยเหลือหากได้ จะได้รับ 5,000 บาท เหมือนกัน เป็นเวลา 3 เดือน เพราะบางคนเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน แต่



▲ **ขอเยียวยา :** ประชาชนนับพันคนยังคงเดินทางเข้ายื่นเรื่องเรียนกรณีขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 บาทกับกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเปิดให้ร้องเรียนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14260

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

Col.Inch: 58.35

Ad Value: 72,937.50

PRValue (x3): 218,812.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลังเร่งช่วย 1.7 ล้านคนตกหล่นรับเยียวยา 5 พัน

ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงิน จะส่งเรื่องให้
หน่วยงานอื่นช่วยดูแลต่อไป

“ขอร้องไปยังประชาชนว่าถ้ายื่น
เรื่องร้องเรียนแล้ว ไม่ควรยื่นซ้ำอีก เพราะ
พบว่าหลายคนยื่นร้องเรื่องซ้ำ 4-5 ครั้ง ยิ่ง
ทำให้การคัดกรองล่าช้า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง กำลังแยก
ข้อมูล กำลังดำเนินการแก้ไข หากเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ “เราไม่ทิ้งกัน” กระทรวงการคลัง
เข้าไปดูแลและแก้ไขให้ แต่ถ้าบางส่วนเกี่ยวกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์(พม.)จะรวบรวมและส่งข้อมูล
พม. บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับกระทรวง
มหาดไทย ส่งเรื่องไปให้กระทรวงมหาดไทย
ช่วยดูแล”นายธนกร ยี่

15 พ.ค. ลุ้น ก.คลังฟื้นธงรับเงินเยียวยาศิลปิน

นายกฤษฎพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงความสืบหน้า การช่วยเหลือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไข้หวัดใหญ่ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยจะได้รับสิทธิการเยียวยา จาก วัฒนธรรมจำนวน 5,000 บาท ว่า ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้ได้จำนวนที่ตกผลึก พร้อมกันนี้ยังแจ้งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม และศิลปินที่ได้รับผลกระทบ ให้ติดตาม และประมวลผลการดำเนินงานว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้ใช้ลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับเงินไปแล้วบ้าง ซึ่งตามเกณฑ์การรับเงินของการ เยียวยาของ วธ. ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากทางกระทรวงการคลังและกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว เบื้องต้นจะต้องแจ้งมายัง สวจ. และ สวจ. จะ ส่งรายชื่อกลับเข้ามาในส่วนกลาง ซึ่งสำนักงานปลัด วธ. รับผิดชอบ ให้ทำ การลงบันทึกลงระบบ โดยผู้ได้รับเงินแล้วไม่สามารถรับเงินในส่วน ของ วธ. ได้อีก ขณะเดียวกันหากได้รับแล้วไม่มีการแจ้งกลับตามความเป็นจริง เมื่อระบบตรวจสอบก็จะมี การตีกลับข้อมูล ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ผู้อื่น ได้รับเงินล่าช้าเพิ่มขึ้น

“จากเดิมมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนไว้ ประมาณ 26,000 ราย เมื่อมีการจำแนกตามสิทธิของแต่ละบุคคล ก็ลดจำนวน

ลงเหลือ 17,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ จะมีการสำรวจ คุณสมบัติรอบสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้ได้ จำนวนที่ได้รับการพิจารณาเงินอย่างแท้จริง จากนั้น ทาง วธ. ทำการรวบรวมและสรุปผลการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบในภาพรวมทั้งหมด เข้าสู่การพิจารณา จากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ก่อนมีการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอการช่วยเหลือ เครือข่ายทางวัฒนธรรมในส่วนที่ยังไม่ได้รับการ ช่วยเหลือต่อไป” ปลัด วธ. กล่าว.

ข้อตั้งข่างพาราไมผ่านนายหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เตรียมเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 พ.ค. เรื่อง ขออนุมัติข้อตั้งข่างพาราไมผ่านนายหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ รวมทั้งขอ เปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนของการจัดซื้อแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย งบประมาณ 1.2 หมื่น กม. ใช้ข่างพาราประมาณ 3 แสนตัน รวมทั้งจะต่อยอดไปใช้กับงานก่อสร้าง ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันจะนำเสนอร่างลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากข่างพารา และจำหน่ายโดยตรงให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม โดยไม่ผ่านบริษัทหรือนายหน้าใด ๆ เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกร โดยตรงถึง 70% จาก 100 บาท ต่างจากในอดีตที่เงิน 100 บาทถึงมือเกษตรกรแค่ 5.1%.

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3169

Col.Inch: 163.63 Ad Value: 245,445

หน้า: 18(กลาง)

PRValue (x3): 736,335

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'วันป่าชายเลนแห่งชาติ' ครั้งแรกในเมืองไทย กับ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์ แต่ละที่ไม่ธรรมดา



มหัศจรรย์ลานตะนูน ป่าชายเลนบ้านท่ากระแนะ

'วันป่าชายเลนแห่งชาติ' ครั้งแรกในเมืองไทย กับ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์ แต่ละที่ไม่ธรรมดา

"...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยกำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนที่แปลก และขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือกรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป..."

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พระราชทานพระราชดำริแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่านข้าว บริเวณสวนจิตรลดา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔

วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีถือเป็น "วันป่าชายเลนแห่งชาติ" โดยปีนี้เป็นปีแรกของการประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3169

Col.Inch: 163.63 Ad Value: 245,445

หน้า: 18(กลาง)

PRValue (x3): 736,335

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'วันป่าชายเลนแห่งชาติ' ครั้งแรกในเมืองไทย กับ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์ แต่ละที่ไม่...



ป่าชายเลนอ่าวคังกระเบน



ป่าชายเลนคลองตำหรุมีทุ่งชะคราม 7 สีเป็นไฮไลต์



ทุ่งชะคราม 7 สี ป่าชายเลนคลองตำหรุ

และเพื่อเป็นการฉลองวันป่าชายเลนแห่งชาติครั้งแรกของเมืองไทย เราขอพาไปรู้จักกับ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์ แห่งภาคตะวันออก แต่ละแห่งถือว่าไม่ธรรมดาเอาเสียเลย

● ทุ่งชะคราม 7 สี

“ป่าชายเลนคลองตำหรุ” ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในดินแดนโมเดลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาอาชีพและฟื้นฟูป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนแห่งนี้ในอดีตเคยเสื่อมโทรมอย่างมากจากการทำนาเกลือ และโรงงานอุตสาหกรรม

จนกระทั่งชาวบ้านร่วมกันขอคืนพื้นที่ป่าอย่างสันติ วิชาจากนายทุนแล้วทำการปลูกป่า-ฟื้นฟูป่า พร้อมทั้งมีการพัฒนาป่าชายเลนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในในเวลาต่อมา

สำหรับผู้มาเยือนป่าชายเลนคลองตำหรุ นอกจากจะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวบ้านจากผืนป่าชายเลนแล้ว ที่นี่ยังมีไฮไลต์ไม่ธรรมดา คือ “ทุ่งชะคราม 7 สี”

ทุ่งชะครามในป่าชายเลนแห่งนี้มีพื้นที่ราว 200 กว่าไร่ ด้วยอิทธิพลของสภาพพื้นที่ น้ำทะเล ดินฟ้าอากาศ ทำให้ต้นชะครามที่นี่มีหลากสีสัน ทั้งเขียว เหลือง แดง ม่วง น้ำตาล จนได้ชื่อว่าเป็น “ทุ่งชะคราม 7 สี” (อันที่จริงมีมากกว่า 7 สี)

ถือเป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวใหม่ของ จ.ชลบุรี

● ทุ่งโปรงทอง

“ทุ่งโปรงทอง” ปากน้ำประแส เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ บ้านแสมภู่ ต.ปากน้ำ



อนุสรณ์หมูดูด อ่าวคังกระเบน



หาดทรายดำ แหลมมะขาม

ประแส อ.แกลง จ.ระยอง

ทุ่งโปรงทองมีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ เหตุที่เรียกว่า “ทุ่งโปรงทอง” เพราะที่นี่มีไม้เด่นคือ “ต้นโปรง” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ใบของต้นโปรงมีสีเขียวทองอร่ามยามเมื่อ

ถูกแสงแดดจะสะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่ามเต็มสระฝรั่งทั่วท้องทุ่ง

ทุ่งโปรงทองมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ให้เดินชมวิถีชีวิตสัตว์ป่า ชมความสวยงามของต้นโปรง และพืชพันธุ์ป่าชายเลนอื่นๆ รวมถึงหากโชคดีจะได้พบกับนกหายาก อาทิ นกนางนวลแกลบแม่น้ำ นกชายเลนปากแอน นกหัวโตสีเทา เป็นต้น ขณะที่ยังคงจุดชมวิวกว้างทุ่งโปรงสามารถชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าอันสวยงามได้รอบทิศทาง

● **อ่าวคู้กระเบน**

“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคู้กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ



หาดทรายดำ หนึ่งในเดียวในเมืองไทย

พระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ (รัชกาลที่ ๙)

พระองค์ท่านมีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายทะเล เมื่อปี พ.ศ.2524

จากนั้นป่าชายเลนอ่าวคู้กระเบนจึงได้พลิกฟื้นจากป่าเสื่อมโทรม กลายเป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์มากไปด้วยระบบนิเวศอันหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติระบบป่าชายเลนอันดีเยี่ยมในระดับต้นๆของเมืองไทย

ป่าชายเลนอ่าวคู้กระเบนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้ทอดยาวที่สร้างได้อย่างกลมกลืน มีป้ายสื่อความหมายให้ข้อมูลไปตลอดทาง

ในเส้นทางสายนี้มีไฮไลต์สำคัญอยู่ 2 จุดด้วยกันคือ “สะพานแขวน” อันทรงเสน่ห์ที่ทอดข้ามคลองเล็กๆ และอนุสรณ์ “หมูดุด” หรือ “พะยูน” ซึ่งในอดีตเคยเป็นเจ้าแห่งอ่าวคู้กระเบน แต่ปัจจุบันแทบสูญพันธุ์เหลือไว้แค่รูปปั้นแต่เพียงอย่างเดียว

● **หาดทรายดำ**

“ป่าชายเลนแหลมมะขาม” หรือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นอีกหนึ่งผืนป่าชายเลนมากเสน่ห์ที่มีความพิเศษต่างจากที่อื่นๆ นั่นก็คือ “หาดทรายดำ” หนึ่งในเดียวในเมืองไทย

หาดทรายดำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หาดหัวสวน” มีลักษณะเป็นหาดทรายในพื้นที่ป่าชายเลน มีความงามแปลกตาตรงที่หาดทรายมีลักษณะละเอียด เม็ดทรายเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มไปจนถึงดำ ซึ่งทั่วโลกมีหาดทรายดำลักษณะเช่นนี้



รากต้นตะบูนที่สานถักทอคูน้ำคัจจรรย์แห่งป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ



ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส

มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น

หาดทรายดำที่หาดแห่งนี้มีชื่อทางวิชาการว่า “ไลโมนาइट” (Limonite) เป็นแร่ที่เกิดจากการยุบตัวของเศษเหมืองและเปลือกหอยผสมด้วยควอตซ์ หรือเป็นแร่ที่เกิดจากการผุกร่อนของเหล็ก เชื่อกันว่าหาดทรายดำที่มีแร่ธาตุที่ช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และรักษาอาการปวดเมื่อยได้ ใครที่อยากทดลองก็สามารถทำ “สปาหาดทรายดำ” ด้วยการมานอนหมกตัวอยู่ในทราย หรือจะลองเพียงฝังเท้าในทรายดูก็ได้เช่นกัน

● **ลานตะบูน**

“ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ” ตั้งอยู่ที่ ต.หนองคันทรอ อ.เมือง จ.ตราด เป็นป่าชายเลนอันกว้างใหญ่แสนอุดมสมบูรณ์ ภายใต้การดูแลอย่างดีของ “ชุมชนท่าระแนะ”

จนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบที่มีการดูแลทรัพยากรป่าชายเลนดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในปี 2556

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ มีไฮไลต์สำคัญ คือ “ดินตะบูน” จำนวนมาก ที่รากลอยของมันในแต่ละต้นต่างเลื้อยแผ่กว้างสานถักทอเป็นเส้นสายลวดลายธรรมชาติอันสวยงาม กลายเป็น “ลานตะบูน” ที่มองดูน่าตื่นตาตื่นใจ คล้ายกับป่าในเทพนิยาย จนทำให้ที่นี่ได้รับการเรียกขานว่า “มหัศจรรย์ลานตะบูน”

นอกจากนี้ดินตะบูนที่นี่ยังได้รับยกย่องให้เป็น “รักษมรดกของแผ่นดิน” อันทรงคุณค่าของประเทศไทยอีกด้วย

และนี่ก็คือ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์แห่งภาค

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Dally 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/ท่องเที่ยว&อาหาร

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3169

หน้า: 18(กลาง)

Col.Inch: 163.63 Ad Value: 245,445

PRValue (x3): 736,335

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'วันป่าชายเลนแห่งชาติ' ครั้งแรกในเมืองไทย กับ 5 ป่าชายเลนมากเสน่ห์ แต่ละที่ไม่...



เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หุ้งโปรงทอง

ตระวันออกมารับวัน "วันป่าชายเลนแห่งชาติ" 10 พฤษภาคม
ซึ่งนอกจาก 5 ป่าชายเลนแห่งชาติจะวันออกตามทีกล่าวมา
แล้ว เมืองไทยยังมีป่าชายเลนน่าสนใจ น่าเที่ยวชมอีกมากมาย
ซึ่งเราต้องช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้ให้ดี

เพราะถ้าโลกนี้ไม่มีป่า ไม่มีต้นไม้
คนก็อยู่ไม่ได้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14260

Col.Inch: 16.71 Ad Value: 15,039

ภาพข่าว: หวานเมล็ดพันธุ์ข้าว

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 45,117

คลิป: ชาว-ดำ



หวานเมล็ดพันธุ์ข้าว : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

ก.เกษตรฯเข้มต้านประมงผิดกม.

■ ประกาศขึ้นบัญชีดำเรือไร้สัญชาติ38ลำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางคุมเข้มบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยต่อเนื่อง หลังพบเรือประมงไร้สัญชาติลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย ล่าสุดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 116 แห่งพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นบัญชีเรือ รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้เป็นเรือประมงผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายไทย ในช่วงปีพ.ศ.2558 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาคาประมง IUU ของไทยเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการปฏิรูปการประมงในทุกมิติให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เพื่อปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เรือประมง 38 ลำ ดังกล่าวมาจากการรวบรวมผลการจับกุมตั้งแต่ปี 2561 โดย 36 ลำ เป็นเรือประมงที่ไร้สัญชาติและทำการประมงโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการทำประมงพาณิชย์ และ



อีก 2 ลำ เป็นเรือประมงที่มีการปลอมแปลงเครื่องหมายประจำเรือประมง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิการทำการประมงให้กับเรือประมงไทย

ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการป้องปรามเรือประมงต่างชาติที่มีความคิดจะเสี่ยงเข้ามาลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย ได้เห็นถึงบทลงโทษที่รุนแรงของกฎหมายประมงของประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 116 แห่งพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศรายชื่อเรือที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมติคณะกรรมการมาตรฐานทางปกครอง

นอกจากเรือประมงดังกล่าวจะถูกประกาศขึ้นบัญชีเป็นเรือที่ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังมีผลให้ถูกยึดสัตว์น้ำยึดเครื่องมือทำการประมงและกักเรือไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด และหากพ้นกำหนดระยะเวลาเรือประมงทั้ง 38 ลำ จะถูกสั่งห้ามเข้ามาทำการประมงในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี และจะไม่ได้รับบริการเข้าเทียบท่าใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังห้ามมิให้วางประกันตามมาตรา 118 วรรค 2 แห่ง พระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากถือเป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งนอกจากการดำเนินคดีตามกฎหมายประมงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีทางอาญาควบคู่กันไปด้วย

พร้อมกันนี้ กรมประมงได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งรายชื่อเรือประมงที่ถูกประกาศเป็นเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายไทยไปยังคณะกรรมการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันตก (WCPFC) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ความตกลงการทำประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) คณะกรรมการ

ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมประมงของไทยทั้งระบบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ผลักดันการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการที่จะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศทุกองค์กร ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ภายใต้ความรับผิดชอบของ “รัฐ” โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรทางการประมงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรมประมงขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากพบเรือประมงที่เข้าข่ายเรือประมงผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งเบาะแสมาได้ที่ กรมประมง โทร. 0-2562-0600

เกษตรกรที่ไม่มีสารเคมี ใช้ทดแทน'พาราควอต'

กรุงเทพธุรกิจ ● สมาคมเกษตรกรฯ

ผีดหวัง คกก.วัตถุอันตรายให้แบนสารเคมีเกษตร ที่ไม่มีสารเคมีใช้แทนพาราควอตได้

นายสุภรณ์ สังฆวรรณะ นายกสมาคมเกษตรกรปลอดภัย เปิดเผยว่า สมาคมรู้สึกผิดหวังมากในมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 ที่กำหนดให้ 2 สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามใช้และห้ามครอบครอง จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปหาสารทดแทนใหม่ และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สมาคมได้นำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการวัตถุอันตราย นางสาวมณีญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ว่ากรมวิชาการเกษตรยังไม่สามารถหาสารทดแทนได้ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและราคา แม้แต่ไกลโฟเซตกลูโฟซิเนต ก็ไม่สามารถนำมาใช้แทนพาราควอตได้เพราะคุณสมบัติต่างจากสารพาราควอตอย่างสิ้นเชิง

ส่วนสารชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดวัชพืชกรมวิชาการเกษตรก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีผลพบนพาราควอตเข้าไปด้วย และยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชใดได้ขึ้นทะเบียน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้

กระทรวงสาธารณสุขปรับกฎระเบียบสารตกค้างไกลโฟเซตให้สูงขึ้นเพื่อให้ไทยสามารถนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐและบราซิล เป็นการหาเหตุผลเพื่อใช้ยกเลิกสารเคมีเกษตรบางรายการ และเท่ากับว่ามีการปฏิบัติสองมาตรฐาน

สำหรับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตรที่นางสาวมณีญาระบุไม่ประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ และยังมีปัญหาในทางปฏิบัตินั้น ในความเป็นจริงเกษตรกรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เห็นได้จากการเข้าร่วมอบรมความรู้การใช้สารกำจัดวัชพืชตามหลักสูตรของกรมวิชาการเกษตรและมาตรการจำกัดการใช้ไปแล้วกว่า 5 แสนครัวเรือนเกษตรกร

แต่โครงการดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้นในวันที่ 20 ต.ค.2562 เปิดให้เกษตรกรทั่วประเทศเข้าอบรมในระยะเพียงไม่กี่เดือนและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเหลือเกษตรกรอีกกว่า 1 ล้านครัวเรือนอยู่ระหว่างการอบรม

"อยากให้นายกรัฐมนตรีเร่งหามาตรการลดผลกระทบให้เกษตรกรโดยด่วน การแบนใช้สารพาราควอตจะกระทบกับการเพาะปลูกในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้และขอออกไปถึงเกษตรกรทุกคน อย่าหลงเชื่อข้อสารทดแทน เพราะไม่มีอยู่จริงบริษัทก็ไม่ควรหากินกับความลำบากของเกษตรกร ส่วนผู้นำเข้าถั่วเหลืองก็ให้คิดถึงเกษตรกรด้วย อย่ามองแต่ตนเองฝ่ายเดียว"

'คมนาคม' ลุยแผน 'แบริเออร์' หุ้มยางพารา' ชงกรม.เคาะMOUซื้อตรงเกษตรกร3แสนตัน

ผู้จัดการรายวัน360 - "ศักดิ์สยาม" เตรียมชง ครม.สัปดาห์หน้า ขออนุมัติ MOU ร่วมกับ ก.เกษตรฯ ซื้อตรงยางพาราจากเกษตรกร แบบ เฉพาะเจาะจง ทำแบริเออร์-เสาหลักนำทาง ตั้ง กรอบบง 3 ปี ใช้น้ำยางกว่า 3 แสนตัน เพิ่ม เม็ดเงินถึงมือเกษตรกรจาก 5% เป็น 70%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะเสนอแผนและ รายละเอียดการนำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน เช่น การนำ Rubber Fender Barriers (แบริเออร์ คอนกรีตหุ้มยางพารา) และเสาหลักนำทาง ยางพาราต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ หน้า เพื่อขออนุมัติร่างบันทึกความตกลง หรือ MOU ระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงใน การจัดซื้อตรงจากเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่าน สหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรผลิตตรง ให้กับกรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยไม่ผ่านบริษัท หรือนายหน้าใดๆ

สำหรับแผนดำเนินงานใน 3 ปี (2563- 2565) เป้าหมายจะใช้น้ำยางพาราประมาณ 3 แสนตัน ดำเนินการถนนขนาด 4 ช่องจราจรขึ้น ไประยะทางประมาณ 12,000 กม. ที่เป็นเกาะสี่ หรือไม่มีเกาะกลางถนน โดยแบ่งเป็นถนนของ กรมทางหลวง 11,400 กม. และกรมทางหลวง ชนบท 1,600 กม. โดยการนำร่องในปี 2563 ซึ่ง มีงบประมาณจัดสรรแล้วสำหรับถนนผิวลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) จะ มีการพิจารณางบประมาณส่วนที่เหลือจากการ

ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเป็นถนน ผิวทาง แอสฟัลต์ซีเมนต์ (AC) เพื่อนำมาใช้ทำแบริเออร์ คอนกรีตหุ้มยางพารา และเสาหลักนำทาง ยางพารา โดยจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทใน วันที่ 14 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ การพัฒนา น้ำยางพารามาใช้ทำ แบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา และเสาหลัก นำทางนั้น เป็นการสร้างความต้องการในการใช้น้ำ ยางพาราเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้งบประมาณ เนื่องจากการใช้ยางพารา ในการก่อสร้างถนน ที่ผ่านมา เปรียบเทียบบ งบประมาณ 100 บาท จะถึงมือเกษตรกรประมาณ 5.10 บาท หรือ 5.1% เท่านั้นขณะที่กรมทางพารา มาใช้ทำแบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา และเส าหลักนำ เม็ดเงินจะถึงมือเกษตรกรถึง 70 บาท หรือ 70% ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชน์ ในเรื่องถนนจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่ง ผ่านการทดสอบจากสถาบัน KATRI (Korea Automobile Testing & Research Institute) ประเทศเกาหลี แล้ว

"การซื้อตรงจากชาวสวนยางพารา จะ ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมาก เพราะสร้าง มูลค่าเพิ่ม ได้เม็ดเงินมากกว่าการขายเป็นน้ำ ยางดิบทั่วไป และหาก ทล. และ ทช.ได้เริ่มต้น ดำเนินการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆ จะนำ ไปใช้ได้อีก เช่นมอเตอร์เวย์ ทางด่วน รวมถึง ถนนของหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีขนาด 2 ช่องจราจร ก็ใช้ในส่วนของเสาหลักนำทางได้" นายศักดิ์สยาม กล่าว.

ยื่นกรณใช้ "พาราควอต"

● "สุริยะ" ระบุ ใครสักคนต้องไม่พูดความจริง

ที่ประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานได้ชี้แจงถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาโดยกระทรวงเกษตรฯด้วยการประกันราคา และการชดเชยต้นทุนปริมาณเพิ่มเติมนั้น เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะการว่างปริมาณแผ่นดินมาให้เกษตรกรใช้ซื้อสารเคมีเกษตรในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือบริษัทผู้ค้าและร้านค้าสารเคมีเกษตร ส่วนเกษตรกรยังต้องใช้สารเคมีเช่นเดิม แลเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น หากเป็นเช่นนี้เกษตรกรจะไหวได้อย่างไร และที่บอกว่าอาจให้กระทรวงสาธารณสุขปรับกฎระเบียบสารตกค้างเพื่อให้สามารถนำเข้าถั่วเหลืองซึ่งใช้ไกลโฟเซตได้ หากดำเนินการจริงก็เป็นการเอื้อกลุ่มนายทุนนำเข้ากลุ่มเดียวและแก้ปัญหาเพียงด้านเดียวให้เฉพาะกลุ่มผู้นำเข้าถั่วเหลืองเท่านั้นและการปรับค่าสารตกค้างดังกล่าวให้สูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษจริง ย่อมแสดงว่าที่ผ่านมากกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรเอกชน (NGO) กำลังพูดไม่จริงเรื่องที่ห่วงใยผู้บริโภคคนไทย ถ้าเป็นเช่นนี้ควรแบนไกลโฟเซตไปด้วยเลย

ด้านสมาคมเกษตรกรปลอดภัยและเครือข่าย เรียกร้องให้นายกฯหามาตรการลดผลกระทบต่อเกษตรกรโดยด่วน หากยังยืนยันจะออกประกาศกระทรวงให้สารพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ท่านคิดว่า ในเวลานี้เกษตรกรยังทุกข์ยากไม่พอ หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องออกมาบอกว่าจะให้เกษตรกรทำอะไรกับฤดูกาลปลูกที่จะถึง จะให้อุตสาหกรรมต่างๆทำอะไรมากกว่าที่จะสั่งงบเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร เพราะไม่ต้องการให้อาภาชีของประชาชนมาอ้อมเกษตรกรในเรื่องนี้ เนื่องจากต้องใช้งบมหาศาล นั่นก็คือต้องช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ดีกว่าให้เกษตรกรไปหาวิธีการเองไปตายเอาดาบหน้าและขอออกไปถึงเกษตรกรทุกคนอย่าหลงเชื่อบริษัทขายสารเคมีว่ามีสารทดแทนพาราควอตได้และขอเตือนทุกบริษัทอย่าหากินกับความยากลำบากเกษตรกร.

ชาวสิ้นทั้งโลก

แจกพันธุ์ข้าว: ที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ททยอยเดินทางมาลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 5 สายพันธุ์ ที่ผ่านการเข้าพิธีในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เพื่อนำกลับไปเป็นสิริมงคลการเพาะปลูกตามประเพณีนิยมที่สืบทอดกันมา แต่เนื่องจากปีนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเปลี่ยนสถานที่จากเดิมบริเวณชั้น 8 อาคารกรมการข้าวเป็นห้องโถงชั้น 1 ที่กว้างขวางมากกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะลงทะเบียนนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการข้าวจัดให้ประชาชนต่อแถวแบบเว้นระยะห่าง ผู้ที่จะเข้าอาคารต้องล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิด้วย.



ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังโชว์ 'เมล่อนไรต์อิน' ลูกดกคุณภาพเยี่ยม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาปรับ

วิจัยปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิคส์หรือการปลูกแบบไม่ใช้ดิน โดยพัฒนาการตัดแต่งทรงต้นให้มี 3 แขนงและไว้ผล 4



ใช้พัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศูนย์ปฏิบัติการ) ซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศศึกษาวิจัย ควบคุมกับให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกร ล่าสุดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง ประสบผลสำเร็จในการทดลอง



ผล รวมทั้งการเพิ่มจำนวนใบต่อดิน จากวิธีการปลูกแบบทั่วไป ที่ไว้ 25-27 ใบต่อดิน เป็นไว้ 35-40 ใบต่อดิน ทำให้ได้ผลผลิตเมล่อนที่มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ ผลละ 2 กิโลกรัม (4 ลูกต่อดิน) ซึ่งมีขนาดตรงตามมาตรฐาน และความต้องการของ

ตลาด อีกทั้งยังได้ปริมาณผลผลิต

มากกว่าการปลูกแบบลงดินและไม่ตัดแต่งทรงต้น ซึ่งจะได้ผลผลิตเพียงต้นละ 1 ผลเท่านั้น

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า การปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิคส์ มีต้นทุนสูงมากเพียงในระยะแรก เนื่องจากต้องลงทุนสร้างโรง

เรือนและซื้ออุปกรณ์ถาวร (ดินทุบเค่งที่) แต่มีอายุการใช้งานยาวนาน และเมื่อปลูกแล้วได้ผลผลิตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพขายได้ราคาดี จะทำให้เกษตรกรสามารถคืน

ทุนได้ในเวลาประมาณ 6 เดือน (2 รอบการผลิต ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรือน และสายพันธุ์ที่ปลูก) นอกจากนี้ในระยะยาว การปลูกแบบไร้ดินจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดการดินที่เป็นวัชปลูกและแรงงานในการดำเนินการอีกด้วย ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้

“ผลการวิจัยพบว่า การปลูกเมล็ดอินทรีย์ 18 ต้น ด้วยวิธีไฮโดรโปนิคส์ จะใช้เงินลงทุนมากกว่าวิธีใช้ดินเพียงเล็กน้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 พันบาทต่อรอบการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่การปลูกเมล็ดอินทรีย์ในระบบไฮโดรโปนิคส์ จะมีต้นทุนผันแปรน้อยกว่าการปลูกในดิน ดังนั้น หากเกษตรกรปลูกเมล็ดอินทรีย์แบบไฮโดรโปนิคส์อย่างต่อเนื่อง 10 รอบการผลิต หรือเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง จะมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ำกว่าวิธีปลูกแบบใช้ดินเกือบ 10,000 บาท และได้กำไรมากกว่าราว 160,000 บาทต่อ 10 รอบการผลิต”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจการปลูกเมล็ดอินทรีย์แบบไฮโดรโปนิคส์ สามารถเรียนรู้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0-7568-2312-13 ในวันและเวลาราชการ.